

**Đức giáo hoàng đến với dân chúng,**

**ĐTC Phanxicô**

**thu hút cả đám đông lẫn phê bình.**

**By Courtney Walsh**

**Published November 11, 2013**

Đức Thánh Cha Phanxicô ôm mặt người đàn ông mà chúng tôi lo ngại di truyền gây ra các khuyết tật trên đầu, trong một khoảnh khắc mà nhiều người đã lan truyền nhanh. (EPA / Claudio PERI)

Những đám đông đã xô vào Quảng Trường Thánh Phêrô tại thành Vatican kể từ lúc Đức Thánh Cha Phanxicô đến nhiệm chức với giáo hoàng. (FoxNews.com)

Trong một chuyến viếng thăm mới đây, hàng trăm người tập hợp ngoài xe lăn để chào Đức Thánh Cha Phanxicô đích thân chào hỏi. (FoxNews.com)

Các đám đông đến sớm và đứng ngoài trời miễn phí có dịp trông thấy Đức Giáo Hoàng của Đấng Chúng. (FoxNews.com)

Ngài an ủi các tín dân, tiếp tục chuyến viếng thăm người vô thần và đi vào các vào đám đông mà những người tín nhiêm của ngài chạm vào tay, và khi làm như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô mang đến khí đến cho Giáo hội Công Giáo tại Ý và có lẽ trên thế giới nữa.

Số nhân nhân của ĐTC đến chúng tôi vì đến giáo hoàng ra để những người, để mang các đàn chiên trên đồi đông đảo các vị thánh đức và nhà thờ chính tòa trong đời sống là 'Hiệu ứng của Phanxicô'. Lý do mà hàng triệu cách thức khiêm tốn của giáo hoàng người Argentina, và các hành vi gây cảm hứng như hôn đầu của một người đàn ông bị bệnh tật, người Công giáo đang quay trở lại nhà thờ lâu nay và đang kêu gọi các hội người nhìn đức phanxicô.

"Ngài ôm hôn con gái tôi và chạm tay tôi trong tay ngài. Đó là giây phút cảm động nhất trong đời tôi."

Signora Alfina mang cô gái người trên xe lăn đến gặp ĐTC Phanxicô – Signora Alfina.

"Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày," Francesco Atinori, người đã làm việc nhân viên tiếp tân của Vatican trong 24 năm và sống gần Quảng Trường Thánh Phêrô Vatican, cho biết.

"Tôi mặc của sự của tôi và tôi rất ngạc nhiên thấy người ta đã có trên quảng trường cho bài diễn văn ngắn gọn trên ghế nhô, và càng có nhiều người nhìn cho khán giả chung chung của Đức Giáo Hoàng bắt đầu vào lúc 10:30 sáng."

Đó là tại đám khán giả chung chung vào ngày 06 tháng 11 mà những người nhân của Đức Giáo Hoàng Francis ôm và hôn đầu của người đàn ông đức bao phủ bởi các khuyết tật do một chứng rối loạn di truyền đã lan truyền nhanh.

"Đó là một khoảnh khắc vô cùng cảm động, một khoảnh khắc giống như những hành động của người đàn ông mà với Đức Giáo Hoàng này đã mang tên," Cha Greg Apparcel, cha sở của giáo xứ Mẹ Santa Susanna tại Rome cho biết. Ông đã đặt tên người của Đức Thánh Cha, Thánh Phanxicô thành Assisi, người đã cho tài sản gia đình của mình cho một người bệnh phong cùi ăn xin trên đường phố, trước sự thất vọng của người cha thường gia đình là giàu có của mình ..

Những hành động đến gần, những người nhân mới vậy, cùng với việc Đức Thánh Cha Phanxicô thường tránh các bệnh tật chi phí xe lăn để của giáo hoàng và thiên hướng với việc xuất hiện không báo trước bất cứ nơi nào các tín hữu tập hợp, đã làm cho ngài trở nên bình dân. Lý do kêu gọi của giáo hoàng 76 tuổi, người đã thực hiện giúp đỡ người nghèo, lòng thương xót và từ thiện là niềm tin của ngài với Giáo Hoàng của ngài, là đời sống nhiên trong sự sống người đức của

ngồi đi vào nhà thờ và phụng vụ khác của Vatican.

Một cuộc khảo sát gần đây về các giáo sĩ Công giáo tại Ý ghi nhận sự gia tăng về số lượng tham dự Thánh Lễ và Xưng Tội kể từ khi bầu Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong đó đây là Tổng giám mục người Argentina Jorge Bergoglio. Bài nghiên cứu của nhà xã hội học Massimo Introvigne, xuất bản hôm chiều nay trong Nhật Báo La Stampa của Ý, cho thấy tính riêng tại Ý hơn 100.000 đã "trở lại", tham dự sau nhiều thập niên không tham gia.

"Cá nhân tôi cũng đã nói chuyện với nhiều người tại nhà, những người đã 'xa lìa' Giáo Hội trong nhiều năm," Apparcel nói với FoxNews.com. "Họ rất xúc động bởi những lời nói và hành động của Đức Giáo Hoàng, và đang đặt câu hỏi về việc trở lại tham gia tích cực hơn trong đức tin của họ."

Chỉ mới được tám tháng kể từ khi Tổng Giám Mục Argentina tên Jorge Bergoglio được bầu làm giáo hoàng thứ 266 tiếp theo sự thoái vị của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Ngài đã sớm ra hiệu về những ngôi vị Giáo Hoàng của ngài sẽ khác, dù tiên báo cách rõ ràng cho các tù nhân, trong đó có một phần của Hội giáo, vào Thứ Năm Tuần Thánh. Truy cập thông tin Vatican sự thay đổi ngài thay vì rõ ràng cho các linh mục già.

Kể từ đó, có hình ảnh minh họa thông tin xuyên suốt nét chung chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, như các bước chân của ngài hôn đầu người đàn ông bị bệnh nặng, chuyển từ đức tin thế giới thông tin xuyên suốt hình ảnh của người nói.

"Ngài đi theo sự hướng dẫn của Thánh Phanxicô Assisi, 'hãy rao giảng Phúc Âm, và nếu cần thì dùng lời nói,'" cha Thomas Reese, linh mục Dòng Tên, và tác giả của "Bên trong Vatican," cho biết.

"Trong khi những người tin mới của ngài cũng là những người thánh thiện, Đức Phanxicô không giao tiếp như một học giả, những người một mặt", Reese nói thêm.

Tại đức Thánh Phêrô vào ngày chiều nay gần đây, giáo dân người xe lăn đã được đưa đến Vatican do một chiếc giáo dân mang các bệnh nhân và người khuyết tật đi hành hương tôn giáo. Signora Alfina, một y tá và là thành viên của phân hội Sicily của nhóm, đi cùng bé 'thiên thần' người xe lăn 11 tuổi, Maria Grazie.

"Đức Thánh Cha Phanxicô ôm và nói chuyện với người khuyết tật của chúng tôi trong xe lăn, những người một mặt, cũng như tất cả các tình nguyện viên, gần 1.000 người chúng tôi!" Alfina cho biết. "Ngài không vội. Ngài đã ôm cô gái tôi và người mẹ của tôi và cảm ơn tay tôi trong tay ngài. Đó là khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc sống của tôi".

Có lý do để tin rằng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô mở rộng vượt ra ngoài quốc gia Vatican. Du khách tập trung tại trên thế giới cũng đổ xô về Vatican để chiêm ngưỡng ánh sáng ấm áp của Đức Thánh Cha Phanxicô.

"Ngài giảng về Chúa Giêsu, người mà Nhân Lành," Mary Belle, một người dân New York gần đây đã đến viếng Vatican và chia sẻ ba tiếng đồng hồ trong mùa lễ tạ ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho biết. "Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang cho chúng ta thấy những gì một người Công giáo thực sự phải làm."

Tuy nhiên, trong bối cảnh những đánh giá tích cực của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhiều người lại hỏi liệu "mùa xuân trong Giáo Hội" này, như sự gia tăng của Giáo Hội Alberto Melloni đã đề cập đến nó, sẽ kéo dài không. Một số hy vọng ngài sẽ thay đổi hướng thuyết của giáo hội, sẽ khác sẽ hãi và vẫn còn sẽ khác nói rằng ngài không thể.

"Tôi nghĩ rằng phụng vụ tiến hành truy cập thông tin cáo thối phụng vụ rất nhiều, và khi khói tan đi mọi người sẽ hiểu được Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ không thay đổi hướng thuyết," Maria Teresa Garcia, người dân của Barranquilla, Colombia, và viếng thăm Thánh Phêrô vào ngày chiều nay, cho biết. Bà tin rằng giao hội không khoan nhượng đối với phụng vụ và đức tin tính luyện ái.

Nhật báo Bỏ o th Ý Foglio II, tờ báo đã ch trích Đ c Giáo Hoàng và đi u h cho r ng đó là m t uy n chuy n c a giáo lý giáo h i, đã xu t b n m t bài xã lu n gay g t vài tháng tr c đây d i tiêu đ "Chúng tôi không thích Đ c Giáo Hoàng Phanxicô."

Trong khi đó ph n ng v i cu c ph ng v n ngày 01 tháng 10 c a Đ c Thánh Cha v i m t ng i vô th n Ý công b trong m t nh t báo cánh t đôi khi đau kh .

M t đ c gi c a blog c a cha Z blog vi t. "Tôi s v i cu c ph ng v n này ngài đ y tôi ra ngoài m t cách d t khoát .... th t là th t v ng vì có m t Giáo Hoàng tin t ng nhi t thành vào thùng rác c a nh ng ng i d dãi đã đánh đ m Giáo H i trong 50 năm qua. "

Nhà báo có tr s t i Rôma, Courtney Walsh, đã làm vi c v i FNC t năm 2004.

ĐTC Nói v i Các Giám M c HK: Hãy s ng đ n gi n và nh n m nh vào lòng tr c n h n là chính tr .